

# ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๔๐๖.๘/ว ๕๘๖



ถึง ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค

กรมควบคุมโรคขอส่งประกาศ เรื่อง อนุมัติให้ข้าราชการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผลงานที่จะขอ  
ประเมินเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (นายเชษฐ ศาสตร์ใหม่) ดังสำเนาประกาศ ที่  
แนบมาพร้อมนี้ ส่วนชื่อผลงานพร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องและสัดส่วนของผลงาน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจาก  
<https://ddc.moph.go.th/dhrm/>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ



กองบริหารทรัพยากรบุคคล

โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๓๐๘๔

โทรสาร ๐ ๒๕๕๑ ๘๔๒๔



ประกาศกรมควบคุมโรค  
เรื่อง อนุมัติให้ข้าราชการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผลงานที่จะขอประเมิน  
เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

ตามประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ประกาศว่า กรมควบคุมโรคได้คัดเลือกให้ นายเชษฐ ศาสตรีใหม่ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ) ตำแหน่งเลขที่ ๓๑๔๒ กลุ่มโรคไม่ติดต่อ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) ตำแหน่งเลขที่ ๑๕๔๔ กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา พร้อมทั้งชื่อผลงานเค้าโครงเรื่องและสัดส่วนของผลงานที่จะส่งเข้ารับการประเมิน ดังความแจ้งแล้ว นั้น

บัดนี้ กรมควบคุมโรค ได้อนุมัติให้ นายเชษฐ ศาสตรีใหม่ เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผลงานที่จะขอประเมินในส่วนของเรื่อง ชื่อเรื่อง จำนวนเรื่อง ลำดับเรื่อง และสัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงาน ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

อนึ่ง หากมีผู้ที่ต้องการทักท้วงให้ทักท้วงได้ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศ ซึ่งกรมควบคุมโรคจะมอบให้คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลตรวจสอบข้อทักท้วงต่อไป ถ้าพบว่าข้อทักท้วงมีมูล กรมควบคุมโรคจะดำเนินการตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๒ แต่ถ้าพบว่าข้อทักท้วงนั้นเป็นการกลั่นแกล้งหรือไม่สุจริต กรมควบคุมโรคจะดำเนินการสอบสวนผู้ทักท้วงเพื่อหาข้อเท็จจริงและดำเนินการตามที่เหมาะสมต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายปรีชา เปรมปรี)  
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมควบคุมโรค